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Frjálsíþróttafélag Borgarfjarðar 

 

Aðalfundur félagsins hefur ekki farið fram.  

Árið 2023 var rólegt hjá félaginu og aðal starfsemin voru þær æfingar sem félagið bauð uppá. 

Á síðastliðnu ári vorum við með æfingar fyrir allan aldur.  

Fóru æfingarnar fram í íþróttasal íþróttamiðstöðvarinnar í Borgarnesi einu sinni í viku annars 

vegar fyrir yngsta stig grunnskólans og strax á eftir fyrir mið- og elsta stig. Þórunn Tinna sá 

um æfingarnar fyrir okkur og stóð sig mjög vel. 

Í sumar þótti því miður ekki vera nægur áhugi til að halda úti æfingum og ekki tókst að halda 

mót. 

Stjórnarmenn héldu áfram í sínum stöðum.  

Unnur Jónsdóttir hélt áfram sem formaður félagsins  

Sæunn Ósk Kjartansdóttir hélt áfram starfi sínu sem gjaldker 

Á haustmánuðum kom Þóra Geirlaug inn sem ritari.  

 

Meðstjórnendur voru Harpa Rut Jónasdóttir og Sigríður Ása Guðmundsdóttir. 

Eins og sést hefur starf félagsins verið í lægð (fyrir utan æfingar félagsins) og verður það 

markmið okkar að bæta úr því á komandi ári bæði með því að hvetja til frekari  þátttöku á 

mótum utan héraðs og með auknu mótahaldi innan héraðsins t.d. stefnir félagið að því að 

endurvekja vormót félagsins. 

Einnig vonum við að Unglingalandsmót veki áhuga hjá krökkum héraðsins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


